



ข่าวการประชุมคณะกรรมการประสานงานสถานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.)

NEW

ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ครั้งที่ 16/2561 นายสุรชัย ภูประเสริฐ รองประธานคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสถานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือการพิจารณา **ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. เสนอโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

(1) กำหนดให้มีคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่และอำนาจเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ออกระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน หรือการให้ความร่วมมือ เพื่อให้การวิจัย การพัฒนา การผลิต การบริหารจัดการ และการกระจายวัคซีน กำหนดกรอบงบประมาณ เสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น

(2) กำหนดสาระสำคัญของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ เกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ การจัดการวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรม มีระบบ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ผู้วิจัย ผู้ผลิต ผู้ประกันและควบคุมคุณภาพ ผู้บริหารจัดการ ผู้จัดหา ผู้กระจาย หรือผู้ให้บริการวัคซีน หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อาจได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ ทุนเพื่อการวิจัย การพัฒนา สิทธิได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการกำหนดให้มีองค์กรซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนแห่งชาติ เพื่อการบริหารจัดการด้านวัคซีนมีความเป็นเอกภาพมีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยการพัฒนา การผลิต การประกัน การกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรค อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

- มติวิป ปนช.** - เห็นสมควรเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีส่งสถานิติบัญญัติแห่งชาติบรรจุ ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
- แจ้งข้อสังเกตของ ปนช. ให้คณะรัฐมนตรี และวิป สนช. ทราบ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบร่างยุทธศาสตร์ชาติ (คณะรัฐมนตรี กับผู้เสนอ)



ฝ่ายเลขานุการ วิป ปนช.
กองประสานงานการเมือง
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี